

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2014

## เคล็ดลับของการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณคือการอ่านพระคัมภีร์

สมาชิกมันมินสัมผัสถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

ทุกวันนี้คริสเตียนจำนวนมากไม่อ่านพระคัมภีร์และบางคนเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เป็นเพียงนวนิยาย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลไมซ์เรื่องยากที่จะพบเห็นคนที่กำลังอ่านพระคัมภีร์ เนื่องจากผู้คนทั้งคริสตจักรกำลังอยู่ในกระแสของการศึกษาพระคัมภีร์ ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์ร็อก ลีเคยเห็นว่าสมาชิกควรท่องจำขอพระคัมภีร์ และอ่านพระคัมภีร์วันละบท ก่อนเริ่มต้นปี 2014 ท่านเรียกร้องให้ทุกคนอ่านหนังสือทุกเล่มของพระคัมภีร์เพื่อการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของตนเอง ท่านสอนเกี่ยวกับวิธีการอ่านพระคัมภีร์โดยละเอียดเช่นกัน

ท่านบอกสมาชิกให้อ่านออกเสียงโดยเริ่มกับพระคัมภีร์ใหม่ที่เขากุญแจ เขียนคำต่าง ๆ ของพระเจ้าที่เขาไม่ได้ เชื้อฟังลงไป (เช่น คำว่า “จง” “อย่า” “จงกำจัด” และ “จงรักษา” เป็นต้น) อธิษฐานกับพระคำที่บันทึกไว้ และขีดฆ่าพระคำที่เขาบันทึกไว้ถ้าเขาได้ปฏิบัติตามพระคำเหล่านั้น

ดร.ลีเน้นความสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งในช่วงการนมัสการพิเศษสำหรับของผู้นำกลุ่มเซลล์ในระดัประดับเขตและระดับแขวงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 สาเหตุก็เพราะว่าการอ่านพระคัมภีร์คือทางลัดไปสู่การตรวจ สอบความเชื่อและการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นจิตใจขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง

สมาชิกคริสตจักรทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในพระคุณและความรู้สึกซาบซึ้งใจที่เขาได้รับจากพระคัมภีร์ คนเหล่านี้อ่านพระคัมภีร์พร้อมกับบันทึกสิ่งที่เขายังไม่ได้กำจัดทิ้ง



หรือเชื้อฟังและจากนั้นเขา จะเชื้อฟังพระคำ คนเหล่านี้อ่านพระคัมภีร์ในยามดึก ตอนเชาตรู หรือในช่วงหยุดพัก เมื่อใดก็ตามที่เขา มีเวลาว่าง คนเหล่านี้จะอ่านพระคำซึ่งสิ่งนี้ ทำให้ความรักของเขาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จำเริญขึ้น

มีคนชายชั่งโซล ลี (อายุ 49 ปี) สมาชิกพันธกิจกลุ่มบรูซเขต 2-5 กล่าวว่า “ผมอ่านออกเสียงพระคัมภีร์อย่างซัด เจนเมื่อใดก็ตาม

ที่ผมว่างและก่อนนอน เพราะผมจดจ่อในขณะที่อ่านผมจึงได้รับพระคุณในระดับที่แตกต่างจาก การอ่านในอดีตและภาพเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ถูกจารึกไว้ในจิตใจของผม”

มีคนอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันรับรู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระเจ้าในขณะที่อ่านพระคัมภีร์ใหม่ ในขณะที่อ่านพระคัมภีร์เดิมฉันไม่สามารถนั่งในท่าที่สบาย ๆ ได้ ตอนนี้ฉันกำลังพระคัมภีร์ด้วยการถูกเขา

ฉันรู้สึกเป็นสุขมากที่ได้รับพระคุณและกำลังเพื่อคนพบตนเอง”

สมาชิกคริสตจักรอธิษฐานด้วยใจร้อนรนในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลที่จัดขึ้นทุกคืนเวลา 3 ทุ่มเช่นกัน เหมือนที่ 1 ทิโมธี 4:5 กล่าวว่า “เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน” คนเหล่านี้วิ่งแข่งด้วยใจร้อนรนเพื่อจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ



**“พระคำแห่งชีวิตทางสถานีโทรทัศน์ จี.ซี.เอ็น.คือของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับฉัน”**

ศิษยาภิบาลแนนซี่ ชาร์ป บลิสซาร์ด (คริสตจักรโฮฟเฟอร์เฮฟเวน สหรัฐอเมริกา)

หลังจากติดตั้งเสารับสัญญาณ โทรทัศน์แล้วฉันได้เริ่มมองหาช่องคริสเตียน และฉันค้นพบช่องโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันดูรายการ “พระคำแห่งชีวิต” ของดร.แจร์ร็อก ลีและมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากที่ไหน ฉันเชื่อว่าจี.ซี.เอ็น.เป็นของขวัญจากพระเจ้า จากนั้น ฉันอ่านหนังสือของดร.ลีเรื่อง “สวรรค์ ภาค 1-2” และได้รับพระพรกับหนังสือสองเล่มนี้อย่างมาก ฉันรู้สึกถึงกับคำอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์โดยละเอียดที่ว่าที่นั่นมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งและมिरางวัลหลายระดับ

ฉันรับใช้อยู่ที่คริสตจักร “โฮฟเฟอร์เฮฟเวน” ในย่านฮอล ลีวูด เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2014 เราจัดการประชุมฟื้นฟูและการประชุมรักษาโรคด้วยยาเสพติดหน้าโดยมีศิษยาภิบาลฮังเยียว คิมเป็น นัก

เทศน์ ท่านรับใช้อยู่ในศูนย์พันธกิจของมันมินในรัฐแคลิฟอร์เนีย ศิษยาภิบาลคิมอธิษฐานเพื่อเราด้วยผ้าเช็ดหน้า ที่ ดร.แจร์ร็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว (กิจการ 19:11-12)

ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดหลังอันเป็นผลพวงจากการได้รับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้และคุณนาคาซาได้รับการรักษาให้หายจากโรคซึมเศร้า ยิ่งกว่านั้น สมาชิกคริสตจักรของฉันเปิดใจของตนออกและคนเหล่านั้นกลับใจ เวลาที่คนเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงและรอดหน้าไปอย่างมาก ฮาเลลูยา

ทุกวันนี้ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มต่าง ๆ ของดร.ลีและได้รับพระคุณมากมาย ฉันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนับจาก ฉันได้พบกับผู้เลี้ยงที่แท้จริงซึ่งได้แบ่งปันพระคำแห่งชีวิตกับฉัน ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# ปัญญาของสภาพอ่อนโยน



ศิษยาภิบาลอาวูโส ดร.แจ็กร็อก ลี

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและวางง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด” (ยากอบ 3:17)

ถ้าเราได้กำจัดความต้องการที่เห็นแก่ตัวทิ้งไปและประพฤติอยู่ในพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงเราสามารถ รับเอาสติปัญญาจากสวรรค์และรู้สึกสบายใจในฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เราจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกได้ไม่ยากและไม่ไขว่คว้าที่จะทำความดีกับคนอื่น เมื่อย่างเราจะเสียเปรียบในชั่วระยะเวลาหนึ่ง เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนพระ พระให้กับเรามากยิ่งขึ้น แต่พระองค์ไม่กระทำเช่นนั้น เราจึงมีความสุขยิ่งขึ้นที่ได้ทำตามความจริง

คุณเห็นไหม? ได้รับพระพรด้วยการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย คนเหล่านี้สามารถมองเห็นหนทางแห่งความจริง อย่างชัดเจนและให้คำตอบอย่างชัดเจนกับปัญหาของคนอื่น นี่คือผลที่ได้รับผ่านปัญญาแห่งสภาพอ่อนโยน ถ้าเช่นนั้น เราควรทำสิ่งใดเพื่อให้ได้รับปัญญาแห่งสภาพอ่อนโยน

## 1. ความหมายฝ่ายวิญญาณของสภาพอ่อนโยน

คำจำกัดความของคำว่า “สภาพอ่อนโยน” ซึ่งเป็นที่ยอมรับคือ “การมีนิสัยใจคอที่คิดถึงผู้อื่นหรือมีใจกรุณา การมีไมตรีจิตและความอ่อนโยน” เมื่อบุคคลมีความจริงอย่างเปี่ยมล้นอยู่ในจิตใจของตนและมีเสรีภาพของความจริงในเวลาเดียวกัน เขาก็สามารถในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความหมายฝ่ายวิญญาณของ “สภาพอ่อนโยน”

เขาไม่เพียงแต่สามารถสละวัตถุทุกสิ่งที่เขาทำเท่านั้น แต่เขาสามารถสละเวลา การงาน ผลประโยชน์ การรับใช้ และ เมกระทั่งชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถสละตนเองอย่างสิ้นเชิงบุคคลต้องเต็มล้นด้วยความจริงในจิตใจของเขาอย่างสมบูรณ์และไม่มีความเห็นแก่ตัว พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของการสละสิ่งสารพัดด้วย ใจแห่งความจริงอย่างบริบูรณ์ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ไม่มีความบาปหรือจุดด่างพร้อย พระทัยของพระองค์คือความจริง พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้า

เท่านั้นและทรงสละทุกสิ่ง ที่เป็นของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศพระกิตติคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์และทรงรักษาผู้ปวย โดยไม่มีเวลาพักนอนหรือรับประทานอาหาร พระองค์ทรงทำงานหนักและทรงหลั่งน้ำตามากมาย ในที่สุดพระองค์ทรงถวายพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อถวายวิญญาณ พระองค์ไม่มีบาปหรือจุดด่างพร้อย แต่พระองค์ทรงถูกตรึงเพื่อช่วยคนบาปซึ่งถูกกำหนดไว้ สำหรับความตายนิรันดร์ให้รอด ด้วยพระราชกิจของพระองค์พระเยซูทรงช่วยดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วน ให้รอดและทรงนำคนเหล่านั้นไปสู่แผ่นดินสวรรค์

ตอนนี้ เมื่อเทียบกับพระราชกิจของพระองค์ เราต้องประพฤติตนอย่างไร เราพร้อมที่จะยอมรับการสูญเสียและยอมเสียเปรียบเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นหรือไม่ เราสามารถที่จะสละสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่ ถ้าเราเห็นแก่ประโยชน์ รสนิยม ศักดิ์ศรี ความเห็น และสิ่งอื่น ๆ ของเราเอง เราก็ไม่สามารถเสียสละ “ตัวตน” ของเรา

## 2. พระพรที่ได้รับผ่านปัญญาแห่งสภาพอ่อนโยน

ในโลกนี้มีคำกล่าวไว้ว่าการให้สิ่งของของท่านกับคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาด ถ้านั้นได้รับของไปเขาก็ต้องการ ที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น คนเหล่านี้คิดว่าการรักษาสิ่งที่ดีนั้นเอาไว้คือความเฉลียวฉลาด แต่กิจการ 20:35 กล่าวว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

เมื่อเราให้และแบ่งปันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าจากพระเจ้า นี่คือนิยามที่แท้จริง เมื่อเราให้มากกว่าที่คุณคาดหวังจากเราและรับคืนอย่างแท้จริงใจเราจะไม่มีวันขาดทุน เราจะได้หัวใจของคุณและสิ่งนี้ไม่สามารถเทียบได้กับกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นี่เป็นผลของสติปัญญาที่เกิด จากจิตใจที่สุภาพอ่อนโยน

ตราบใจที่คุณยังมีความเห็นแก่ตัว ความโกรธ และความโลภอยู่ในตัว เขาเขาก็ไม่สามารถสละสภาพอ่อน โยนได้อย่างเต็มเปี่ยม เพราะเหตุนี้ ความหมายของสภาพอ่อนโยนจึงไม่ใช่เป็นเพียงการสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่เท่านั้น แต่ความจริงต้องดำรงอยู่ในจิตใจของเขาก่อนอย่างเต็มเปี่ยมและในความจริงนั้นเขาต้องสามารถสละ สิ่งสารพัดของเขา

ในปฐมกาล 13 เมื่ออับรามและโลทได้รับพระพรจากพระเจ้าและเมื่อสัตว์ร้ายของเขามีกวามมากขึ้น คนเลี้ยงสัตว์ของเขาทะเลาะวิวาทกันเนื่องจากเขาต้องเลี้ยงฝูงสัตว์ของตนในดินแดนที่มรดกพรจากเจ้า ดังนั้นอับรามจึง กล่าวกับโลทในปฐมกาล 13:9 ว่า “โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าวางไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถ้าวางไปทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ”

เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โลทจึงเลือกดินแดนที่ดีกว่าซึ่งมีน้ำอย่างเพียงพอ ถ้าโลทได้เลือกน้ำที่ทะเลาะกัน ในหมู่นกเขาควรตัดเตือนคนใจของเขาอย่างแรงเพื่อไม่ให้เขาควรวางขวามือ ไปถึงหูอับรามของของตน แต่อับรามไม่ได้มีความรู้สึกผิดใจกับโลท แม้ในยามที่โลทจากไปโดยไม่รู้รักบุญคุณที่เขาได้รับจากอับราม แต่อับรามก็ มีความสุภาพอ่อนโยนแห่งจิตใจอย่างมาก จนท่านสามารถสละทุกสิ่ง และท่านพร้อมที่จะสละได้มากกว่านั้นถ้า คนอื่นต้องการ

แต่อับรามไม่ได้เสียเปรียบเพียงเพราะท่านยอมเห็นแก่ประโยชน์ของโลท ตรงกันข้าม ท่านได้รับพระพรมากกว่าที่ ท่านได้เสียสละ เนื่องจากอับรามสละความดีอกมาพระเจ้าจึงสัญญากับท่านว่าพระองค์จะประทานดินแดน ทั้งสิ้นในทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกให้กับท่านและจะประทานพงศ์พันธุ์จำนวนมากนับไม่ถ้วนแก่ ท่าน เนื่องจากอับรามสละออกถึงความสุภาพอ่อนโยนและประพฤติตนด้วยความดีมากกว่าที่ทรงคาดหวังจากท่าน ท่านจึงได้รับพระพรอย่างมากจากพระเจ้า

## 3. เสรีภาพแห่งความจริงที่เกิดจากสภาพอ่อนโยน

ยอห์น 8:32 กล่าวว่า “...และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” สำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความจริง เขาอาจรู้สึกว่าการจริงเป็นเหมือนโซ่ตรวน แต่สำหรับผู้ที่รู้จัก ความ

จริงและประพฤติตามความจริงอย่างครบถ้วน คนเหล่านี้จะสัมผัสกับเสรีภาพภายในความจริง

ยกตัวอย่าง เมื่อท่านก่ออาชญากรรมและกำลังหนีกฎหมาย การพบเห็นตำรวจโดยไม่คาดคิดอาจทำให้ท่านสะดุ้ง กลัว แต่สำหรับผู้ที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเขาเห็นตำรวจ ตรงกันข้ามเขา จะรู้สึกมั่นคงที่มีตำรวจอยู่ใกล้ ๆ ผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงจะรู้ว่าพระบัญญัติของพระเจ้าคือความรักของ พระเจ้าและเป็นหนทาง ไปสู่พระพร ดังนั้นคนเหล่านี้จึงไม่มีความกลัว

ยกตัวอย่าง ถ้าท่านไม่มีความเชื่อที่จะรักษายานสะบาโตโดยไม่ครบถ้วน ท่านจะรู้สึกว่าการกระทำที่บอกท่านไม่ให้ทำธุรกิจหรือเข้าร่วมในความสุขเพลิดเพลินในในวันสะบาโตเป็นเหมือนโซ่ตรวน แต่ผู้ที่รักษายานสะบาโตจากส่วนลึกแห่งจิตใจของตนอย่างแท้จริงจะรู้ว่าการรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้เขารับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้นคนเหล่านี้จึงมีสันติสุขและได้รับพระพร ดังนั้นเราจึงรู้สึกเป็นอิสระที่จะรู้จักความจริงและดำเนินชีวิตด้วยความจริง

อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเรากำจัดความเกลียดชังทิ้งไปเราก็จะรู้สึกเป็นอิสระจากภาระหนักและมีความสุข ความจริง ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจากแอกของความบาปและปลดปล่อยเราให้เป็น ไทจากภาระของความบาป ถัดจากใจของเราเต็มไปด้วยความจริงเราก็สามารถหยิบบรรยากาศไปสู่นกอื่นเช่นกัน เราจะไม่มีพายุหรือกลัวพายุฝน คนอื่นเพียงเพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความจริง แต่เราจะหนุนใจเขาและเสริมกำลังใจเขาเพื่อจะสามารถดำเนิน ชีวิตด้วยความจริง

“การเต็มล้นด้วยความจริงในจิตใจของเรา” ไม่ใช่เป็นเพียงการรู้จักว่าอะไรคือความจริงด้วยความรู้ของเราเพียงอย่างเดียว ท่อนหลังของ 1 โครินธ์ 8:1 บอกว่า “...ความรู้ทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น” ถ้าเรารู้จักความจริงในฐานะที่เป็นความรู้เพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ก็หมายความว่าเรารู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่กระนั้นเราก็อาจลำพองโดยคิดว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อคนที่เขาใจความจริงในฐานะที่เป็นเพียงความรู้อยู่คนเดียวหนึ่งที่ต้องการรับการปรนนิบัติ ในไม่ช้าคนเหล่านี้ก็อาจพายุฝนและกลัวพายุฝนบุคคลนั้น เขาอาจคิดว่า “บางทีคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญอย่างแน่นอน” แต่เขาเองกลับไม่ตระหนักว่าเขากำลังละเมิดความจริงที่ห้ามไม่ให้เราพายุฝนที่ตนเองของเรา

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้คนที่มีความจริงอยู่ในจิตใจของตนจะมองบุคคลนั้นด้วยมุมมองแห่งขนาดของความเชื่อของเขา คนเหล่านี้สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดด้วยพระคำ แต่แม้ในยามที่เขามองเห็นความเท็จจากคนอื่นเขาก็ สามารถยอมรับคนอื่นได้และเปิดความคิดของเขาด้วยความรัก เพราะเขาได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าเมื่อครั้งที่ เขามีข้อบกพร่องมากมาย เขาก็จะสละความเมตตาต่อคนอื่นด้วยเช่นกัน

ผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนในจิตใจของตนจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่น แม้บางคนจะทำสิ่งชั่วร้าย คนเหล่านี้ ก็จะไม่พายุฝน กล่าวประณามหรือปฏิบัติกับคนอื่นอย่างผิด ๆ ตรงกันข้าม เขาจะนำคนอื่นไปสู่ความจริงโดยถือว่าบุคคลนั้นเป็นดวงวิญญาณที่มีคุณค่า เมื่อท่านมีจิตใจแบบนี้น่าจะได้รับการสติปัญญาเพื่อนำคนอื่น ไปสู่ชีวิต นี่เป็นสติปัญญาที่ได้รับจากสภาพอ่อนโยน

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เมื่อเรเต็มล้นด้วยความจริงและบรรลุถึงความสุภาพอ่อนโยน เราจะเต็มเปี่ยม ไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า เราจะให้สิ่งต่าง ๆ กับคนอื่น โดยไม่นึกเสียหายหรือจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยาการทำดีของคนอื่น เราสามารถช่วยคนอื่นเพื่อเขาจะทำได้ขึ้นและเราสามารถให้ทรัพย์สินของเรากับคนอื่นเพื่อเขา จะได้ชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีสติปัญญาแห่งสภาพอ่อนโยน โดยรู้ว่าเราให้เป็น เหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับและชื่นชมกับเสรีภาพแห่งความจริง

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่คิดจากกรดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
<b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
<b>การทรงบำบัตริศนา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัตริศนาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระ โถหิตแห่งการ โถของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
<b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
<b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบน โลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคนอื่น “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อ ในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา อภัยโทษ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”  
“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รางวัลแก่ใครก็ได้ไม่เท่าไรกับที่ให้เราให้ท่านกลางมนุษย์ทั่วโลกได้”

# คำตอบของพระเจ้าจะลงมา เหนือผู้คนประเภทใด

“พระเจ้าตรัสไว้ในสุภาษิต 8:17 ว่า ‘เรารักบรรดาผู้ที่รักเรา และบรรดาผู้ที่แสวงหาเราอย่างขยันขันแข็งก็พบเรา’ พระเยซูคริสต์ไว้ในมัทธิว 7:11 เช่นกันว่า ‘เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองเป็นผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์’ พระองค์ทรงประกาศถึงพระเจ้าแห่งคำตอบ ถ้าท่านเหล่านั้นพระเจ้าทรงมอบคำตอบของพระองค์กับผู้คนประเภทใด”

## ผู้คนอย่างอับราฮัมที่มีความเชื่อ อย่างไม่แปรเปลี่ยน

อับราฮัมมีความเชื่ออย่างสมบูรณ์ที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างไม่แปรเปลี่ยน ดังนั้นท่านจึงไม่สงสัยพระคำของพระเจ้า หรือไม่ละเมิดพระคำของพระองค์ เนื่องจากท่านเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมาใหม่ท่านจึง สามารถเชื่อฟังในทันทีเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านถวายอิสอัคบุตรชายคนเดียวของท่านเป็นเครื่องบูชา (ฮีบรู 11:19) ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงตั้งให้ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อและทรงประทานพระพรนาชนิดให้กับท่าน เช่น บุตร สุขภาพดี ความมั่งคั่ง และชื่อเสียง

หลายคนสงสัยและไม่เชื่อฟังเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับความคิดของตนและเขาบน แม่เขาพูดว่าเขาเชื่อแต่เขา ก็หันไปหาความสงสัยโดยไม่คิดตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เขาเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าคุณสองใจคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่บุตรประพฤตินั้นอย่าคาดว่าเขาจะได้รับสิ่งใด จากองค์พระผู้เป็นเจ้า (ยากอบ 1:6-8)

## ผู้คนอย่างโครเนลิอุสที่ยำเกรง พระเจ้าและทำความดี

โครเนลิอุสและครอบครัวของท่านเป็นคนยำเกรงพระเจ้า แม่ท่านจะเป็นต่างชาติและเป็นนายร้อยของโรมแต่ท่านก็ให้ท่านกับคนยิวจำนวนมากและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลา (กิจการ 10:1-2) คำอธิษฐานและการทำทานของท่านไป ถึงสวรรค์และพระเจ้าทรงอวยพรท่านด้วยการส่งเปโตรมาหาท่านเพื่อท่านครอบครัวของท่าน รวมทั้งญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงของท่านจะได้รับความรอดและพระวิญญาณบริสุทธิ์

กิจการบทที่ 9 พูดถึงสาวกคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองซัฟฟาซอทาบิธา (ซึ่งแปลว่า โครคัส) เมื่อเธอเสียชีวิตลงเนื่องจาก อาการป่วยสาวกคนอื่นได้เชิญเปโตรมา เมื่อเปโตรมาถึงพวกเขาจึงมายืนร้องไห้อยู่ที่นั่นและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้า กับเสื้อผ้าซึ่งโครคัสทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ จากนั้นเปโตรให้คนเหล่านั้นออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐาน เมื่อท่านหันมายังศพของเธอเปโตรจึงกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น” ทาบิธาก็ลืมตาขึ้นและเมื่อเธอเห็นเปโตร เธอจึงลุกขึ้นนั่ง การอุทิศตนให้กับการทำดีและการให้ความช่วยเหลือของทาบิธาเข้าถึงพระทัยของพระเจ้า

## ผู้คนอย่างเอลียาห์ที่อธิษฐาน อย่างร้อนรน

เอลียาห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่ประกาศถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าช่วงสมัยของอาหับและอาหัสซียาห์ในอาณาจักรเหนือของอิสราเอล ในสมัยนั้นประเทศของท่านกำลังประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นเวลาสามปีครึ่งเนื่อง จากการกราบไหว้รูปเคารพของกษัตริย์อาหับและประชากรของประเทศ เอลียาห์อธิษฐานอย่างร้อนรนและได้รับ คำตอบจากพระเจ้า เป็นหาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยการอธิษฐาน (1 พงศกัณฑ์ 18:42-45) ท่านร้องไห้ใน การอธิษฐานอย่างร้อนรนจนหน้าท้องของท่านเป็นตะคริวและทำให้ท่าน โนมตัวลงถึงดินและชนหน้าระหว่างเขา

ยาโคบปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ริมแม่น้ำยับบอจนกระทั่งขอต่อตะโพกของท่านเคล็ด ท่านแสวงหา พระเจ้าในการอธิษฐาน เอลาห์พี่ชายของยาโคบเดินทางมาพบกับยาโคบพร้อมกับชายฉกรรจ์ 400 คนเพื่อมา ยาโคบ แต่พระเจ้าทรงสั่งให้เอลาห์สร้างสันติกับยาโคบและทุกชีวิตในครอบครัวของยาโคบได้รับการสงวนรักษาไว้

## ผู้คนอย่างซาโลมอนที่นมัสการพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

หลังจากกษัตริย์ดาวิด ซาโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ก่อนขึ้นครองราชย์ท่าน ได้ถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่ง พันตัวแด่พระเจ้าด้วยจิตใจของท่าน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัว ในสมัยพระคัมภีร์เดิมมี ข้อกำหนดมากมายที่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องสถานที่ เวลา เครื่องบูชา และวิธีการ ซาโลมอนขึ้นไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่แทนบูชาที่ทำความทงสัมฤทธิ์ภายในเต็นท์พลับพลาและถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่ง พันตัวบนแท่นบูชา

พระเจ้าทรงพอพระทัยกับซาโลมอนที่ได้ถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวและทรงอวยพรท่าน คืนหนึ่งพระเจ้าทรง ปรากฏพระองค์ต่อซาโลมอนในความฝันและตรัสว่า “เจ้าอยากให้เราทำอะไรเจ้าก็จงขอเถิด” จากนั้นท่านได้ทูลขอ สติปัญญาที่จะปกครองประชาชน ไม่ใช่ความมั่งคั่งร่ำรวยและสงราวิ พระเจ้าทรงยินดีในคำทูลขอของท่าน ดังนั้นพระองค์จึงทรงประทานสติปัญญา ความมั่งคั่งร่ำรวย และสงราวิให้กับท่าน การถวายเครื่องบูชาใน พระคัมภีร์เดิมหมายถึงการนมัสการในปัจจุบัน ถ้าเรารักพระเจ้าและนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความ จริงในช่วงการนมัสการ เราสามารถรับคำตอบและพระพรจากพระเจ้าได้เช่นกัน

## ผู้คนอย่างดาวิดที่แสวงหา พระทัยของพระเจ้า

ดาวิดเป็นชายคนหนึ่งที่ท่านมีความเชื่อและความกล้าหาญ ท่านทูลกษัตริย์ซาอูลว่าท่านจะไปสู้รบกับโกลิอัทคน ฟิลิสเตียที่คูเหมินกองทัพของพระเจ้า (1 ซามูเอล 17:32) ท่านขึ้นไปสู้รบกับโกลิอัทโดยไม่มีอาวุธนอกจาก sling และ ก้อนหินหาค้อนและดาบของเขา จากเหตุการณ์นี้ชนชาติอิสราเอลจึงได้รับชัยชนะ ด้วยวิธีการเช่นนี้ ถ้าเรามีความเชื่อที่กล้าหาญเหมือนดาวิด แม้เราจะเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนไม่สามารถ แก้ไขได้ เราก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เหมือนที่พระเจ้าตรัสกับดาวิดว่า “เราได้พบดาวิดบุตรชายของเจสซีเป็นคน ที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ” เราสามารถรับเอาคำตอบในทุกสิ่งที่เราทูล ขอเช่นกันถ้าเรามีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้า

## ผู้คนอย่างโยเซฟที่ประพฤติตาม ความชอบธรรมของพระเจ้า

โยเซฟได้หมั้นหมายไว้กับมารีย์สาวพรหมจารี ต่อมาเขาได้ยื่นความริยตั้งครรถ์แม่ทั้งสองยังไม่ได้อยู่ร่วมกัน โยเซฟวางแผนที่จะส่งมารีย์ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงียบ ๆ เพราะถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปมารีย์จะถูกหินขวางตามบทบัญญัติ เนื่องจากโยเซฟมีจิตใจดีและชอบธรรมเช่นนี้เขาจึงได้พบกับทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ยินข่าว สารของพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในมัทธิว 1:19-23

ผู้คนส่วนใหญ่ยืนกรานกับสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกและบางคนถึงกับบังคับคนอื่นให้ทำตามความเห็นของตนด้วยซ้ำ คน เหล่านี้คิดว่าเขาสามารถทำลายความสงบสุขเพื่อให้อับราฮัมบางอย่าง แต่พระเจ้าไม่ทรงให้ความสำคัญกับคนที่ทำลายความสงบสุขแม้เขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมของพระเจ้าคือการกำจัดความบาปทิ้งไปด้วย ความยำเกรงพระเจ้า การประพฤติตามพระคำของพระองค์ และการเชื่อฟังพระองค์ด้วยความเชื่อ

## “ความสุขเปี่ยมล้นออกมา ขอบคุณสำหรับพระเจ้าแห่งชีวิต และความรักของผู้เลี้ยง”

ผู้ปกครองเอโนค เอส. ลี

(อายุ 47 ปีจากคริสตจักรเขต 2-11 เกาหลีใต้)



วันหนึ่งภรรยาของผม (ซึ่งไปนมัสการยังอีกคริสตจักรหนึ่ง) พูดกับผมว่าเธออยากไปร่วมการประชุมฟื้นฟูที่จัดขึ้น โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล เธอออกจากบ้านในราว 6 โมงเย็นเพื่อเข้าร่วมในการประชุมฟื้นฟูพิเศษสองสัปดาห์ ครั้งที่ห้าซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 1997 เธอบอกผมว่าเธอจะกลับมาในราวเที่ยงคืน ผมไม่เข้าใจว่าการประชุมที่เริ่มเวลาหนึ่งทุ่มจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งเลยเวลาห้าทุ่มได้อย่างไร

ผมเดินออกจากบ้านไปพร้อมลูกสาวอายุสองขวบของผมในเวลาหนึ่งทุ่มเช่นกัน เมื่อผมเดินทางไปถึงคริสตจักร ดร.แจร์อกลีกำลังเทศนาเรื่อง “น้ำพระทัยที่ดื่มของพระเจ้า” ผมได้รับพระพรอย่างมากจากคำเทศนาที่อยู่บน พื้นฐานของพระคัมภีร์เพียงลำพัง ผมเดินทางกลับบ้านอย่างรีบเร่งและสิ่งที่น่าสนใจก็คือใจที่โอบอุ้มของผม หุดขึ้นมาในความคิดของผมอย่างต่อเนื่อง ในเวลานั้นผมทำงานให้กับสถานศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ผมจัดเวลาของ ผมให้ลงตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูและได้รับพระคุณอย่างมาก ผมถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าผู้ทรงประทาน พระคุณมากมายให้กับผม หลังจากการประชุมฟื้นฟูเสร็จสิ้นลง เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าที่ผมได้รับ ผม เริ่มทำงานเป็นอาสาสมัครให้กับคริสตจักร ผมไปคริสตจักรเวลา 8 โมงเช้าเพื่อความสะดวกของนมัสการกับ คนงานคนอื่น ๆ และกลับมาบ้านเวลาบ่ายโมง จากนั้นผมก็เตรียมสอนและเดินทางไปทำงานในช่วงบ่าย ผมใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเวลาสามเดือน แต่ผมไม่สามารถทำความสะดวกในช่วงฤดูร้อนเพราะผมต้องสอนในตอนเช้า

ในเวลาเดียวกันผมเริ่มฟังเทศน์คำเทศนาของดร.ลีแล้วซ้ำอีกในขณะที่เดินทางไปทำงานและฟังซ้ำอีกเมื่อเดินทาง กลับบ้าน เมื่อผมได้รับความรู้ผมจะบันทึกสิ่งนั้นลงไป แม้ในยามที่ผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอธิษฐานของกลุ่ม ดาเนียลเนื่องจากงานสอนที่สถานศึกษา ผมจะเดินทางไปคริสตจักรและอธิษฐานในตอนดึกแทน ผมหลงใหลใน พระคำของพระเจ้ามากจนผมฟังคำเทศนาในขณะที่กำลังอาบน้ำ ผมมีความไว้วางใจในผู้เลี้ยงมากขึ้นเช่นกันและ ผมปรารถนาที่จะเข้ามาในสถานนมัสการ ผมต้องการที่จะทำงานของพระเจ้าอย่างมาก ในเวลาเดียวกัน ผมช่วย ผู้ปกครองอัลวิน ฮวางในการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่สถาบันพระคริสตธรรม สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ผมเป็นคนงานใน กลุ่มเลวี (ซึ่งเป็นคนงานเต็มเวลาของคริสตจักร) ในเดือนสิงหาคม 1998 จากนั้นผมถูกย้ายไปอยู่ในแผนกการ แปลในปี 2004 ผมรู้สึกชอบในการแปลคำ

เทศนาของดร.ลีและเผยแพร่งานเหล่านั้นออกไปทั่วโลก ผมมีความสุขอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผมเริ่มขาดการประชุมอธิษฐานในขณะที่มุ่งใจความสนใจกับงานของตนและ ต่อมาผมทำงานอย่างเดียวโดยไม่ได้อธิษฐาน

ในที่สุด ผมได้สูญเสียการเติมตนของพระวิญญาณไปและจัดการนมัสการในความง่วงซึม ผมเรียนรู้พระคำของ พระเจ้าในขณะที่ทำงานแต่ผมไม่ได้เข้าสู่หน้จิตใจของตนด้วยพระคำ ความดีใจและการชื่นชมยินดีอยู่รอบข้างผมและทำให้คนเหล่านั้นหลังน้ำตา ผมไม่รู้ว่าการกระทำ ของผมไม่เหมาะสมเพียงใดในสถานนมัสการ ผมคิดว่าผมต้องบอกคนเหล่านั้นเกี่ยวกับความผิดของเขาเพื่อเขา จะทำงานตามแนวทางที่ผมเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2010 สมาชิกมันมินได้รับโอกาสในการตรวจสอบความเชื่อของตนเองอย่างถูกต้องในกระแสร้อนแรงของวิญญาณ นั่นคือ คนเหล่านั้นมองเห็นความรักของศิษยาภิบาลอวู โสตร.แจร์อกลีที่รับผิดชอบเรา และยอมสละใจ ความคิดนั้นด้วยสิ้นสุดจิตใจและร่างกายของท่านเพื่อเรา ผมเริ่มสัมผัสกับความรักของท่านเช่นกัน และกลับใจจากการที่ผมไม่ได้เชื่อฟังท่าน ผมขออภัยด้วยความทุกขทรมาณที่จะกลับใจจากการที่ผมไม่ได้เข้าสู่หน้จิตใจของตนเองผมเคยฟังพระคำของพระเจ้ามาเป็นเวลานานและเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในฐานะคนงานกลุ่ม เลวี ด้วยพระคุณของพระเจ้าและด้วยความรักของผู้เลี้ยง ผมได้รับจิตใจฝ่ายวิญญาณในเดือนธันวาคม 2013

ในปี 2014 เวลาที่ผมกำลังทำงานอย่างสัตย์ซื่อในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งของคริสตจักรที่มีค่าแห่งนี้ซึ่งกำลังทำให้ การจัดเตรียมในยุคสุดท้ายสำเร็จ ผมเป็นประธานของสมาคมผู้นำเซลล์ฝ่ายบุรุษและเป็นกรรมการผู้จัดการของ แผนกการแปลพระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของผมเช่นกัน ฮานบิน ลีบุตรสาวคนเดียวของผมบรรลุถึงการมีจิตใจ ฝ่ายวิญญาณและทำงานเป็นรองประธานของพันธกิจกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มที่หนึ่ง มีคนอีกาจุยเรียล สองภรรยาของ ผมทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลมันมินและเป็นรองประธานสมาคมครูสอนวิชา พวกเรากำลังวิ่งไปสู่ศูนย์ เสรฐาเล่มใหม่ ผมขอบพระคุณพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงมอบหน้าที่อันมีคุณค่าในการเผยแพร พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ออกไปทั่วโลกให้กับผมและทรงประทานความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่ผม

คุณโซฟี เอเทียง (คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบี ประเทศเคนยา)

## “ลูกชายที่อยู่ในครรภ์ของฉันเปลี่ยนเป็นลูกสาวโดยคำอธิษฐาน”

ฉันจะมีอายุครบ 27 ปีในปี 2014 ฉันทำหน้าที่เป็นผู้นำนมัสการในคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบีในเคนยาซึ่งมีมิชชันนารีของโฮ ซองเป็นผู้รับใช้อยู่ในเดือนธันวาคม 2012 ฉันแต่งงานกับคุณโซฮยอน

ในเดือนเมษายน 2013 ฉันรับรู้ว่าฉันตั้งครรภ์ได้เจ็ดสัปดาห์แล้ว ในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมฉันทราบจาก ผลตรวจของหมอว่าทารกที่อยู่ในครรภ์ของฉัน ลูกชาย ในเดือนที่เก้าของการตั้งครรภ์ (วันที่ 3 ธันวาคม) ผลตรวจชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าฉันมีลูกชาย แต่ฉันอยากได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายเพราะฉันเกิดในครอบครัวที่มีลูกชายเก้า คนและมีลูกสาวคนเดียว

ในวันที่ 5 มกราคม 2014 ดร.ซองเทศนาเรื่อง “ฤทธิ์อำนาจของการทรงสร้างใหม่” ฤทธิ์อำนาจนี้สามารถเปลี่ยน แปลงหรือรื้อฟื้นสิ่งที่ถูกสร้างไว้ได้โดยไม่ละเมิดความยุติธรรมของพระเจ้า เมื่อฟังคำเทศนาฉันเชื่อว่า

ลูกชายของ ฉันที่อยู่ในครรภ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลูกสาวได้โดยฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างใหม่ของ ดร.แจร์อกลี

ดังนั้นฉันจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อและในช่วงการประชุมอธิษฐานตรงคืนวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 ฉันได้รับ คำอธิษฐานของดร.ลีที่บันทึกเทปเอาไว้ผ่านการนำเสนอรายการ “มันมินแม็กกาซีน” ฉันรับเอาคำอธิษฐานนั้นด้วย ความเชื่อและเชื่ออย่างสนิทใจว่าทารกในครรภ์ของฉันกลายเป็นลูกสาว เมื่อเวลา 11:30 นาฬิกาของวันต่อมาฉัน คลอดลูกและลูกที่คลอดออกมากลายเป็นลูกสาวน่ารักและมีสุขภาพแข็งแรงน้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม ฮาเลลูยา

ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานคำตอบให้กับฉันผ่านทางฤทธิ์อำนาจของการทรงสร้างใหม่ที่อยู่นอกเวลาและสถานที่



### จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C xp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซียง

Thai

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net